



ที่ มท ๐๔๐๕.๔/ว ๑๗๒๖

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น ๕

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ปี ๒๕๕๖  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๕.๔/ว ๒๓๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย สามารถเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้และขยายผลแก่หมู่บ้านอื่นได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกปรากฏตามประกาศกรมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมฯ ได้จัดทำโล่รางวัลเพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านต้นแบบฯ ที่ได้รับการคัดเลือก กำหนดการมอบโล่รางวัลจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชัย วงศ์นิติกร )

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๕๓๒ / โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๒๐



: ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน: อุทิศตน พัฒนาคณ สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน



ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ปี ๒๕๕๖

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บัดนี้ การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาคได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๑. ภาคเหนือ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ได้แก่ บ้านนาแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ได้แก่ บ้านหนองงูเหลือมเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ภาคกลาง หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ได้แก่ บ้านดอนใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๔. ภาคใต้ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับภาค ได้แก่ บ้านป่าใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลตินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน